

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỈNH ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM QUẢN LÝ CÔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/CTTĐT - BBT
Về việc đề nghị trả lời Đơn
của bà Cao Thị Lệ Quyên.

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 7 năm 2019

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK	
Số: ... 3164 ...	
ĐẾN Ngày: 18/7/19	
Chuyên:	

Kính gửi: Công ty Điện lực Đắk Lắk.

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 về việc thành lập Trung tâm quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Công văn số 44/CV-BBT ngày 23/10/2017 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử về việc ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử ký các văn bản đề nghị các Sở, ngành liên quan của tỉnh trả lời các câu hỏi của tổ chức, cá nhân để đăng tải lên Website của tỉnh theo quy định.

Ngày 15/7/2019 Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đã nhận được câu hỏi của bà Cao Thị Lệ Quyên địa chỉ: Thôn 13, xã Ea khal, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ mail: Caothilequyen281@gmail.com. Điện thoại: 0364537978.

Nội dung câu hỏi như sau: “Em xin thay mặt dân thôn 13 nói riêng và các dân tộc thiểu số nói chung xin trình bày về việc đã 10 năm qua dân đã viết nhiều đơn lên khiếu nại xin xã, huyện kéo điện cho dân nhưng không 1 phản hồi từ các cơ quan chức năng trên. Chỗ của em đường xá thì hư hỏng nặng đi lại khó khăn, xa thị trấn, xa chợ, nơi vùng sâu vùng xa “người mình hay gọi là nơi khi ho cò gáy”, bây giờ cứ viết đơn xin xã, huyện giúp đỡ không ai xuống giúp mà còn bán điện cho tư nhân bán lại cho dân, kéo điện vô nhà phải đóng mười mấy triệu, còn tiền điện muốn lấy bao nhiêu thì lấy, dân khổ lắm các cán bộ ơi, nơi này thuộc diện hộ nghèo, cơ sở vật chất thiếu thốn mà không nhà nước nào thương xót quan tâm. Em chỉ là người dân bình thường không biết làm cách nào giải bày hay phản kháng được, mong các lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk công tư phân minh thương xót dân nghèo vùng sâu, vùng xa mà giúp đỡ, các lãnh đạo có thể xuống trực tiếp coi dân em có khổ như em trình bày không. Mong các lãnh đạo sớm phản hồi giúp đỡ dân. Xin chân thành cảm ơn”.

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 43/2011/NĐ-CP, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh kính đề nghị Công ty Điện lực Đắk Lắk trả lời câu hỏi trên của bà Cao Thị Lệ Quyên.

Việc trả lời xin được gửi bằng văn bản (theo đường công văn) về Trung tâm Quản lý Công thông tin điện tử tỉnh, số 59 Nơ Trang Long, thành phố Buôn Ma Thuột và đồng thời gửi bằng File mềm về hộp thư điện tử Công thông tin điện tử tỉnh (Email: banbientap@daklak.gov.vn) để đăng tải lên website của tỉnh.

Nhận được Công văn này, đề nghị Công ty Điện lực Đắk Lắk quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT-BC-XB;
- Lưu: VT, CTTĐT.



Võ Thành Long